



ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี
เรื่อง การยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในการกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดวันยื่นคำร้องในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 สามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องได้ที่สำนักงานทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้หลักเกณฑ์ของผู้ที่ยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา มีดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 นักศึกษาลงทะเบียนในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 แล้ว มีจำนวนหน่วยกิตรวมครบตามที่หลักสูตรกำหนด และมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกกลุ่มวิชา โดยนับรวมรายวิชาและหน่วยกิต ตามหลักฐานการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจากระดับปวส. หรือกรณีโอนย้ายสาขาวิชาเรียนภายในมหาวิทยาลัยตาปี โดยนับรวมรายวิชาและหน่วยกิตตามหลักฐานการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้ หรือกรณีโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับรวมรายวิชาและหน่วยกิต ตามหลักการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้

1.2 นักศึกษาคาดว่าสอบผ่านทุกรายวิชา ตามที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2. สถานที่ยื่นคำร้องของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา กำหนดดังนี้

นักศึกษาขอแบบฟอร์มคำร้องและยื่นคำร้อง ได้ที่สำนักงานทะเบียนและวัดผล ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ห้อง M104 ชั้น 1 อาคารมิลินทานุช มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมือง หรือพิมพ์แบบฟอร์มคำร้องจากไฟล์ตามที่แนบมา

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องแจ้งรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 แล้ว
ปรากฏภายหลังยังไม่สำเร็จการศึกษา อาจเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตาม
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปจะต้องดำเนินการยื่นคำร้อง
แจ้งรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษานั้น

กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอแจ้งรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่กำหนดถือว่า
นักศึกษาไม่ประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้หากนักศึกษายื่นคำร้องหลังเวลาที่
กำหนดจะต้องชำระเงินค่าปรับกรณียื่นคำร้องล่าช้า

จึงประกาศให้นักศึกษาได้รับทราบและดำเนินการภายในวันที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ช/นท ๐๖๕/๒๕

(ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์)

อธิการบดี